



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมรับฤดูกาลผลไม้ นำผลผลิตจากสวนสมาชิกสหกรณ์จำหน่ายที่เจ.เจ.มอลล์ ๓๐ พ.ค. - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมรับฤดูกาลผลไม้ออกสู่ตลาด นำผลผลิตจากสวนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในเมืองกรุง ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี ๒๕๕๖” พบกับลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ ทุเรียน มะขามหวาน สับปะรด ชมพู่ ลูกตาล ส้ม และฝรั่ง ทั้งสดและแปรรูป ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ ณ เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น ๑ ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจะนำผลผลิตจากสวนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง คัดเฉพาะผลไม้ที่สด สะอาด รสชาติอร่อย ทั้งผลไม้สดและแปรรูป อาทิ ผลไม้จากภาคตะวันออกได้แก่ มังคุด เงาะ สละ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พวงมณี ก้านยาว ผลไม้จากภาคเหนือ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไยสดและอบแห้ง สตอเบอร์รี่ อบแห้ง สับปะรดนางแล-ภูแล มะขามหวาน มะเขือเทศราชินี ส้มโชกุน อะโวคาโด ฟักข้าว ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล ผลไม้จากภาคกลาง ได้แก่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งพันธุ์กิมจู ลูกตาลสด สับปะรดฉีกตา มะม่วง และผลไม้จากภาคใต้ ได้แก่ สละอินโด ลูกหิยสดและแปรรูป กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม รวมถึงผักปลอดสารพิษจากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษที่วิวัฒนา นำผักบุ้ง ผักหวาน ผักกวางตุ้ง และเห็ดต่าง ๆ มาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย

การจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงฤดูกาลผลไม้ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสามารถระบายผลผลิตได้ถึงทางหนึ่ง ซึ่งจากการประเมินผลการตอบรับจากผู้ที่มาเที่ยวชมงานในปีที่ผ่านมา ๆ มา มีเสียงสะท้อนเป็นที่น่าพอใจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในเรื่องคุณภาพผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ ว่าเป็นผลผลิตที่ผ่านกระบวนการคัดสรรผลไม้ที่ดีมีคุณภาพมาจำหน่าย ผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ทุเรียน รองลงมาได้แก่ เงาะและมังคุด มียอดจำหน่ายมากกว่า ๔ ล้านบาท

“กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลไม้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลไม้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดี และยังส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมและกระจายผลไม้ออกสู่ตลาดต่าง ๆ อันได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บริษัทส่งออก ซึ่งการการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง และยังเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และรับทราบความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจไปเที่ยวชมและเลือกซื้อผลไม้จากสมาชิกสหกรณ์ได้ในงาน “เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี ๒๕๕๖” ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ ณ เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว